

**ปีที่ 2 ฉบับที่ 47 วันที่ 21-25 กันยายน พ.ศ. 2552**

## **บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ใจ แชมป์เว็บไซต์ ระดับภาคกลาง**

ขอแสดงความยินดีกับ “นายกิตติพงศ์ วานิชชนาคร” หรือ “น็อต” วัย 23 ปี เจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขา เว็บไซต์” ระดับภาคกลางมาหมาดๆ ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ โดยมีผู้ร่วมแข่งขันครั้งนี้กว่า 30 คนทั้งจากองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัย เทคนิคสมุทรปราการ และบุคคลทั่วไป เป็นต้น

นายกิตติพงศ์ เล่าให้ฟังถึงเว็บไซต์ที่ตนเองออกแบบ จนได้รับรางวัลชนะเลิศให้ฟังว่า คณะกรรมการใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์จำนวน 4 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ตนรู้สึกกดดันมาก แต่ด้วยความที่ตนทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของ มทร.พระนคร อยู่เดิมแล้ว จึงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี และไม่รอช้าที่จะออกแบบเว็บไซต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้บรรดาวิศวกรทั้งหลายได้ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวก

“เว็บไซต์ที่ผมพัฒนาขึ้นมีความโดดเด่นตรงที่ ความสวยงามของสีสันทัน และความอลังการของภาพเคลื่อนไหว ทำให้เว็บไซต์สามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่นิยมเล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ที่สำคัญเว็บไซต์ดังกล่าวยังคล่องตัวในการใช้งาน แตกต่างจากเว็บไซต์ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นออกแบบ ซึ่งเป็นเว็บไซต์แบบธรรมดา และเน้นตัวหนังสือมากเกินไปจนน่าเบื่อหน่าย โดยอาจลืมนึกถึงความสบายตาของผู้อ่าน ที่ไม่ยอมอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด และตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งเป็นจุดด้อยของบางเว็บไซต์ในขณะนี้” น็อตเล่าจุดเด่นของเว็บไซต์ที่ตนเองออกแบบอย่างภูมิใจ

คนเก่งของเรา ยัง บอกด้วยว่า ขอขอบพระคุณทาง มทร.พระนคร ที่ส่งเสริมสนับสนุน และให้โอกาสได้ไปแสดงความสามารถในครั้งนี้ ทำให้เกิดกำลังใจที่จะพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอีก และอยากฝากถึงรุ่นน้อง ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าว่า หากมีโอกาสให้ลองเข้าประกวดแข่งขันในสิ่งที่ตนเองถนัด ถือเป็นกำลังใจที่ดีให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพอย่างมั่นใจ

หลังจากได้เป็นตัวแทนภาคกลางแล้ว “กิตติพงศ์” ต้องฝึกซ้อมให้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งคงต้องขอกำลังใจจากชาว มทร.พระนคร เอาใจช่วยให้คนเก่งคนนี้ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป



“นายกิตติพงศ์ วานิชชนาคร”